



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๖๐๗๒

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาก)/ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่/หัวหน้างาน  
ประชาสัมพันธ์/ทุกหน่วยงาน

ด้วยสถานการณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปัจจุบัน ภาครัฐมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดการทำงานที่ประหยัด โปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบกับประชาชนมีความตื่นตัวในสิทธิ เสรีภาพ การรักษาผลประโยชน์สาธารณะ มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาจึงต้องมีบทบาทและสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต ปูทางจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งจากข้อมูลที่ยังพบว่ามีข้อมูลการอ้างถึงบุคลากรซึ่งมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ให้ทราบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น มีการใช้อำนาจหน้าที่ราชการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ กระทำการใด ๆ อันเป็นการบังคับ ช่มชู้ใจ ช่มชู้ หรือจูงใจ หรือใช้อำนาจแทรกแซงผู้อื่นเพื่อให้กระทำการหรือละเว้นการใด ๆ ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น กระทำการรายงานเท็จหรืออาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ควบคุมโดยตรง หรือมีหน้าที่ใกล้ชิดกับการเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเพื่อทำการเบียดบังหรือกระทำการฉ้อโกงทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ของตนหรือของผู้อื่น กระทำการโดยทุจริตเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือในการดำเนินงานในโครงการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือจ้างที่มีราคาสูงเกินจริง การกีดกันหรือการฮั้วประมูลงาน การเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยต้องกำชับบุคลากรทุกท่านตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างทัศนคติในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ประพฤติดันให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ในกรณี หากมหาวิทยาลัยพบข้อมูลอันควรเชื่อได้ว่า บุคลากรผู้ใดได้กระทำการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น หรือได้กระทำการทุจริตประการอื่นไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม มหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดทันที

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. เรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องสำคัญ ผู้บริหารต้องให้ความสนใจ และเอาใจใส่ โดยลงไปกำกับดูแล สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ และลดความเสี่ยงให้กับผู้ปฏิบัติ ดังนั้น ควรสร้างระบบที่ดี สร้างคนดี บริหารจัดการให้อยู่ ภายใต้กฎระเบียบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จะทำให้ความเสี่ยงจะลดลง และจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

๒. ควรจัดบรรยายให้ความรู้ โดยการนำเสนอกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในมหาวิทยาลัย ที่เกิดจากความไม่รู้ และไม่ตั้งใจ หรือกระทำผิดโดยเจตนา นำเสนอกรณีศึกษาที่เกิด ความผิดที่พบ และบทลงโทษทางวินัยให้กับผู้เข้ารับฟังการบรรยาย

๓. มหาวิทยาลัยเป็นเครือข่ายของรัฐบาล ตามโครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” และ เรื่องนี้เป็นนโยบายระดับประเทศ ดังนั้น ควรนำเรื่องนี้ประชาสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องนโยบายระดับ มหาวิทยาลัย และให้ทุกคณะนำเรื่องนี้แจ้งคณะกรรมการประจำคณะได้รับทราบและเป็นนโยบายนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากมีการกระทำผิดให้ลงโทษโดยใช้กฎหมายสูงสุด

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติดังนี้

๑. ให้ทุกคณะนำเรื่องเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อทราบและถือปฏิบัติ เป็น นโยบายที่สำคัญของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

๒. ให้งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้บุคลากรทุกหน่วยงาน

๓. ให้ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกับ กองการเจ้าหน้าที่ จัดการ บรรยายให้ความรู้กับบุคลากรกลุ่มที่มีความเสี่ยง และบุคลากรผู้สนใจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ